

# ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร (มธ 16:15)

## ตอนที่ 1

คุณพ่อเอก นามวงศ์

#####

“ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร?” เป็นคำถามของพระเยซูเจ้าที่ได้ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่า บุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” บรรดาศิษย์ทูลตอบจากคำตอบของคนอื่นว่า “บ้างกล่าวว่า เป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่า เป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่า เป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง” พระเยซูเจ้า คงไม่ต้องการคำตอบของคนอื่นๆ ที่บอกว่าพระองค์เป็นใคร แต่ดูเหมือนทรงต้องการรู้ว่าบรรดาศิษย์ที่ติดตามพระองค์มาสักระยะหนึ่งนั้น รู้จักพระองค์มากน้อยเพียงใด พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร”

อันที่จริงชื่อของพระเยซูเจ้ายังมีมาก มากกว่าศิษย์ของพระองค์ได้กล่าวอ้างในพระวรสารของ มธ 16:13-20 หากเราลองเปิดพระคัมภีร์อ่าน เราจะพบว่าชื่อของพระเยซูเจ้ามีอยู่หลากหลาย แล้วมีอะไรบ้างละ ตามมาดูกัน

### ประชาชนเรียกพระเยซูเจ้าว่า “บุตรของพระเป็นเจ้า”

ยอห์น 1:49 นาธานาเอลทูลตอบว่า

“รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล”

ลูกา 22:70 ทุกคนจึงพูดว่า

“ดังนั้น ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหม” พระองค์ตรัสตอบว่า ท่านพูดเองนะว่าเราเป็น”

มัทธิว 14:33 คนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ ทูลว่า

“พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง”

## ประชาชนเรียกพระเยซูเจ้าว่า “พระบุตรเพียงพระองค์เดียว”

ยอห์น 1:18 ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย *พระบุตรเพียงพระองค์เดียว* ผู้สถิตอยู่ในพระอู่ของพระบิดานั้นได้ทรงเปิดเผยให้เราารู้

ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทาน *พระบุตรเพียงพระองค์เดียว* ของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 3:18 ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของ *พระบุตรเพียงพระองค์เดียว* ของพระเจ้า

1 ยอห์น 4:9 ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ พระเจ้าทรงส่ง *พระบุตรพระองค์เดียว* มาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น

หากเราเปรียบเทียบอุปมาในมาระโกเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย ใน มก 12:6 ที่เขียนไว้ว่า “เจ้าของสวนยังมีคนเหลืออยู่อีกคนหนึ่ง คือบุตรสุดที่รัก เขาจึงส่งบุตรไปเป็นคนสุดท้าย โดยคิดว่า “พวกนั้นคงจะเกรงใจลูกของเราบ้าง”” ตัวยกพระคัมภีร์นี้ชี้ให้เห็นว่าคำอุปมานี้หมายถึงพระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียว พวกนั้นจึงควรจะเกรงใจพระบุตรของพระองค์บ้าง

## ประชาชนเรียกพระเยซูเจ้าว่า “เบื้องต้นและบั้นปลาย”

วิวรณ์ 1:17 เมื่อเห็นเขา ข้าพเจ้าล้มลงแทบเท้าของเขาเหมือนคนตาย แต่เขาวางมือขวาบนตัวข้าพเจ้า กล่าวว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นทั้งเบื้องต้นและบั้นปลาย

วิวรณ์ 22:13 เรา เป็นเบื้องต้นและบั้นปลาย เป็นปฐมเหตุและอวสาน”

วิวรณ์ 22:16 เรา เยชู ส่งทูตสวรรค์ของเรามาเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายถึงเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวกับพระคำส่วนจักรต่างๆ เราเป็นรากเหง้าและเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด และเป็นดาวประจำรุ่งอันสุกใส

## ประชาชนเรียกพระเยซูเจ้าว่า “อัลฟาและโอเมก้า”

วันเสกน้ำ เสกไฟ หรือคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่พระสงฆ์เสกเทียนปาสก้าจะมีบทภาวนาของพระสงฆ์ว่า เราคืออัลฟาและโอเมก้า นั่นหมายความว่าเทียนปาสก้าเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระเยซูเจ้า ผู้เป็นอัลฟาคือจุดเริ่มต้น และโอเมก้าคืออันปลาย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่พระเยซูเจ้าทรงถูกเรียกขาน

**วิวรณ์ 22:12-13** พระเยซูเจ้าตรัสว่า“เราจะมาทันที และจะนำบำเหน็จรางวัลของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนแต่ละคนตามกิจการของเขา เราคือ อัลฟาและโอเมก้า เป็นเบื้องต้นและอันปลาย เป็นปฐมเหตุและอวสาน

**วิวรณ์ 1:8** พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้เสด็จมา พระผู้ทรงสรรพานุภาพตรัสว่า “เราคือ อัลฟาและโอเมก้า”

ชื่อของพระเยซูเจ้ายังไม่หมดแค่นี้ ยังมีประชาชนเรียกพระเยซูเจ้าในชื่ออื่นๆ อีกมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความศรัทธาของเราที่มีต่อพระเยซูเจ้า.....

(อ่านต่อฉบับหน้า)